



Đến với **NEWTNT EXPRESS** sẵn tâm là cảm giác mà các khách hàng của chúng tôi có được khi giao phó những lô hàng lớn và nhiều thuế (thuế nhập khẩu L/C, thuê tàu lưu chuyển, xin C/O, giám định, thông quan... đến với người đi đầu). Những rào cản luật pháp chéo và liên tục thay đổi hiện nay được chúng tôi cập nhật và sẵn sàng tư vấn, cung cấp cho doanh nghiệp khách hàng.

Quý doanh nghiệp nên dành tâm lực cho chính sách kinh doanh của riêng mình, không nên quá mất thời gian giờ quý, đi phó và cập nhật những thay đổi của luật pháp (nhất là đi với những doanh nghiệp vừa và nhỏ), nên tiết kiệm chi phí bằng cách tận dụng những nguồn lực, đến với bên ngoài. Chúng tôi là một đơn vị nhỏ vậy. **NEWTNT EXPRESS** cung cấp tới Quý doanh nghiệp và Cá nhân dịch vụ khai thuê hải quan tinh nhuệ tới các cửa khẩu như: Hải quan Miền Đông, chuyên khẩu đi Hải Phòng, Sân bay Nội Bài, Gia Lâm...

*** Làm thế nào để hải quan**

- + Hàng Kinh doanh, đầu tư, dấn.
- + Hàng biếu tặng, tri ân, ...
- + Hàng Sản xuất xuất khẩu, Gia công.
- + Thanh khoản hàng SXKK và nhập khẩu Gia công.

Đến với **NEWTNT EXPRESS** chúng tôi đặc biệt chú trọng tới thị trường hải quan, đây là phần việc rất quan trọng. Vì thế nam vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ và chính sách bán hàng của doanh nghiệp, nếu khâu này bị tắc nghẽn thì toàn bộ quá trình ngoại thương của doanh nghiệp bị trì hoãn, từ đó phát sinh chi phí và tổn thất uy tín của các bên. Với mức phí luôn luôn cạnh tranh và nhân viên có kinh nghiệm lâu năm đã từng làm cho các công ty giao nhận lớn như Tịch vận Thăng Long, khu công nghiệp Nội Bài, các công ty lớn như trong và ngoài nước..., quý khách có thể yên tâm hoàn toàn khi sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

NEWTNT EXPRESS sẵn sàng phục vụ, hỗ trợ bạn lựa chọn đi ưu tiên Bộ Hải quan và có lợi nhất phù hợp với tính chất của hàng hóa, phương thức vận chuyển, đóng gói, vận chuyển theo các bộ hải quan, chi phí nhất, thuận tiện nhất.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của **NEWTNT EXPRESS** suốt những năm qua!